



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về quy hoạch quỹ đất đối ứng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A



Khu du lịch sinh thái cồn Vành.

Chiều ngày 31/7, tại Tiên Hải, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về quy hoạch quỹ đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện một số sở, ngành và huyện Tiên Hải.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A có ý nghĩa quan trọng đối với công tác cứu hộ, cứu nạn và phát triển kinh tế biển, bảo đảm an ninh - quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh. Tuyến đường xây dựng từ thị trấn Tiên Hải đến khu du lịch sinh thái cồn Vành theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tổng mức đầu tư 721.333 triệu đồng, theo hình thức

đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tuy nhiên, thời gian qua, quỹ đất cho dự án gặp nhiều khó khăn như giá đất có nhiều biến động; một số diện tích đã được quy hoạch mở rộng khu công nghiệp của huyện Tiên Hải... Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ngành chuyên môn và huyện Tiên Hải phối hợp

với nhà đầu tư trên cơ sở nghiên cứu quy hoạch phát triển các khu đất có thể bổ sung vào quỹ đất đối ứng cho dự án. Khảo sát quy hoạch quỹ đất phân bố tại các xã có tuyến đường đi qua theo thực tế của địa phương. Có những giải pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn bảo đảm cho dự án được triển khai sớm. Tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân, giải thích chủ trương của tỉnh khi nâng cấp tuyến đường 221A có ý nghĩa quan trọng đối với công tác cứu hộ, cứu nạn và phát triển kinh tế biển, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi dự án được triển khai thi công. Sau khi tạo được quỹ đất đối ứng cho dự án cần bảo đảm lợi ích, phát triển cuộc sống ổn định của nhân dân tại các địa phương có dự án đi qua. Về phía nhà đầu tư cần bảo đảm nguồn tài chính cho dự án đồng thời khi triển khai thi công phải thực hiện tốt quy định bảo đảm an toàn cho người lao động.

**MANH THẮNG**

### Hội thảo phát triển khoai tây bền vững gắn với chế biến

Sáng ngày 31/7, tại Thái Thụy, UBND tỉnh, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp tổ chức hội thảo phát triển khoai tây bền vững gắn với chế biến. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số cục, vụ, viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành Nông nghiệp một số tỉnh phía Bắc tới dự.

Ở Việt Nam, khoai tây được sử dụng như một loại rau cao cấp. Năm 1979, diện tích khoai tây cả nước tăng đột biến từ vài nghìn

héc-ta lên trăm nghìn héc-ta. Tuy nhiên, diện tích khoai tây giảm nhanh chóng trong những năm sau đó và duy trì ổn định ở quy mô trên dưới 30.000ha trong vòng 20 năm qua. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội địa, sử dụng khoai tây tươi. Tại Việt Nam đã có một số công ty đầu tư sản xuất, chế biến, nhu cầu mỗi nhà máy hiện khoảng 180.000 tấn khoai tây nguyên liệu/năm, tuy vậy sản xuất khoai tây trong nước mới chỉ đáp ứng được 30 - 40%, còn lại phải nhập khẩu.

(Xem tiếp trang 4)  
**LƯU NGÂN**



Thái Bình đã ứng dụng thành công công nghệ nuôi cấy mô tế bào kết hợp khí canh vào sản xuất khoai tây giống.

### ► VŨ THƯ, QUỲNH PHU Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Sáng ngày 31/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XV) về chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, hơn 300 cán bộ chủ chốt của huyện và các địa phương, nhà trường, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện được lãnh đạo Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản 3 nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017

(Xem tiếp trang 4)  
**QUỲNH LƯU - TRINH CƯỜNG**

### ► Thái Bình xin đầu tư PPP 3.972 tỷ đồng xây mới 35,5km đường ven biển

(baodautu.vn) Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Bình vừa ký văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai dự án đầu tư tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh theo hình thức PPP.

Theo đó, tuyến đường có tổng chiều dài 35,5km, điểm đầu tại Km9, quốc lộ 37 (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy); điểm cuối tại (Km44 + 500) đầu nối với đường cầu vượt sông Hồng tại xã Nam Phú, huyện Tiên Hải sang xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy (Nam Định). Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư là 3.872 tỷ đồng dự kiến đầu tư theo hình thức PPP, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 1.100 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.072 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư BOT là 1.700 tỷ đồng. Để hoàn vốn nhà đầu tư được phép thu giá sử dụng đường bộ trong vòng 23 năm. Thời gian triển khai xây dựng từ năm 2017 đến năm 2021. Theo văn bản đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định, việc lựa chọn xây dựng

(Xem tiếp trang 4)

### ► Bảo vệ gia cầm trong điều kiện nắng nóng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện đàn gia cầm trong toàn tỉnh có 11.688.000 con, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó chủ yếu là đàn gà với hơn 8,6 triệu con. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình, do chịu ảnh hưởng của rìa nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới với trường phân kỳ gió trên cao trong những ngày tới khu vực Thái Bình tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ lên tới 36°C; thời gian có nhiệt độ trên 35°C từ 12 - 16 giờ. Đây là những yếu tố gây bất lợi trong chăn nuôi nhất là chăn nuôi tập trung, mật độ cao dễ phát sinh các loại dịch bệnh; gia cầm thường ăn kém, ốm yếu, sức đề kháng bị suy giảm mạnh, năng suất thịt, trứng giảm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần thực hiện một số biện pháp chống nóng cho gia cầm như chống nóng chuồng nuôi bằng cách lắp đặt đầy đủ hệ thống quạt điện, quạt thông gió và đảm bảo mát; dùng lưới đen che chắn, hàng ngày phun nước lên mái chuồng để hạ bớt nhiệt độ. Cho gia cầm ăn sớm, giảm độ dày đệm lót chuồng, giảm mật độ nuôi để giảm nhiệt độ chuồng nuôi. Cung cấp đầy đủ nước sạch, mát cho gia cầm uống tự do; tăng sức đề kháng cho gia cầm bằng cách cho uống B-complex, Vitamin C, chất điện giải, men tiêu hóa... Đối với gà đẻ rất dễ chết vào những ngày nhiệt độ quá cao nên tránh nuôi quá béo bằng cách giảm bớt năng lượng trong khẩu phần, cho ăn thêm rau xanh.

**PHAN ANH**

### XÃ LUẬN

### Xứng đáng là vũ khí sắc bén của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hôm nay, ngày 1/8, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong cả nước tự hào ôn lại truyền thống 87 năm xây dựng và trưởng thành của ngành. Nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, dù trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, nền tảng chính trị của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ và của xã hội. Ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ lịch sử, công tác tuyên giáo của Đảng luôn bám sát những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, động viên mọi nguồn lực tạo sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, công tác tuyên giáo tiếp tục khẳng định vai trò là vũ khí sắc bén của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những nội dung của đường lối đổi mới đã kịp thời được chuyển hóa vào đời sống xã hội, làm cho nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao, từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong hành động cách mạng. Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn, công tác tuyên giáo của Đảng góp phần đưa ra những luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc xây dựng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã tạo cho đất nước bước phát triển toàn diện trong các lĩnh vực, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát huy truyền thống vẻ vang, những năm qua, ngành Tuyên giáo Thái Bình đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình thực tiễn địa phương, kịp thời tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt

(Xem tiếp trang 4)  
**THÁI BÌNH**

## Chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả những trọng tâm đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

(Xem trang 3)



Đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng.

Ảnh: **THÀNH TÂM**

## ĐỂ BỘ MÁY TINH GỌN, THÔNG SUỐT, HIỆU QUẢ

(Xem trang 4)